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     กำลังเป็นแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลแห่งประเทศไทยเมื่อมีความคิดว่าปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ที่ประชาชนคนไทยกำลังใช้งาน Social Media อยู่ในขณะนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบฟอร์มที่ทำมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังออนไลน์หรือแม้แต่การใช้พวก Social Media เช่นลาย   Line  Facebook Instagram 

หรือแม้แต่ Twitter สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่ทางต่างประเทศนั้นมีการสร้างขึ้นมาแล้วเราคนไทยก็ไปใช้บริการซึ่งทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลเล็งเห็นแล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยนั้นมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างเช่นตอนนี้มีความคิดที่จะมีการสร้างคู่แข่งของ netflix 

ขึ้นมาซึ่งทางด้านกระทรวงดิจิตอลเองอยากจะให้มีการทำเป็น thaiflix  จะออกมาเป็นคู่แข่งกับ netflix ซึ่งปัจจุบันนี้รายได้จากการโฆษณานั้นทางต่างประเทศจะเป็นคนได้รับส่วนแบ่งค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคนไทยนั้นนิยมใช้ Social Media กันเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงเล็งเห็นแล้วว่าหากเรามีการทําแอพพลิเคชั่นเป็นของประเทศไทยเองและประชาชนคนไทยก็สนใจในการใช้งานแอปพลิเคชันของไทยดังนั้นยอดส่วนแบ่งทางการตลาด

หรือค่าโฆษณาที่จะได้รับนั้นคนไทยก็จะได้รับมาเต็มๆซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นนั่นเองสำหรับความคิดเรื่องของ Application  thaiflix  นั้นมีแนวความคิดว่าจะทำเลียนแบบลักษณะการทำงานของ netflix นั่นก็คือสามารถที่จะให้ประเทศอื่นๆเข้ามาชมแอปพลิเคชันนี้ได้ซึ่งเราก็จะได้โฆษณาจากต่างประเทศ

ที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ของแอปพลิเคชันนี้ไปซึ่งนี่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเหมือนกับที่ต่างประเทศนั้นมาได้รายได้จากประเทศไทยในการโฆษณาโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลมองว่า Application ส่วนใหญ่นั้นผลิตมาจากประเทศจีนหรือแม้แต่ผลิตมาจากประเทศอื่นๆพวกเขามักจะได้รับกำไรมหาศาลจากการที่คนไทยเข้าไป

ใช้บริการแอพพลิเคชั่นนั้นซึ่งใน Application เองก็มีเป็นภาพยนตร์ของคนไทยรวมอยู่ด้วยดังนั้นแทนที่ Content นั้นที่เป็นของคนไทยจะมาสร้างกำไรให้กับคนไทยเองแต่ถูกไปสร้างกำไรให้กับต่างประเทศเช่นประเทศจีนทำให้มองว่านี่คือการเสียเปรียบในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันดังนั้นการสร้าง Application thaiflix ขึ้นมานั้นจะเป็นการสร้างกำไรให้กับประเทศไทยรวมถึงเรายังสามารถนำออกไปขายให้กับต่างประเทศได้อีกด้วย 

                          สำหรับแนวความคิดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแนวความคิดที่มีประโยชน์แต่ก็ต้องมาดูว่าจะมีคนที่มีความสามารถที่จะสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นแล้วเป็นที่ถูกใจผู้เล่นที่เป็นคนไทยหรือไม่เพราะหลายๆครั้งที่มีแอพพลิเคชั่นของคนไทยออกมาส่วนใหญ่แล้วชอบเน้นแนวความเป็นไทยมากเกินไปจนคนไทยนั้นไม่ค่อยนิยมที่จะใช้งาน Application มากนักและที่สำคัญเวลา Application มีปัญหาก็ติดต่อหรือแก้ไขปัญหาได้ยากดังนั้นคนไทยจึงไม่ค่อยนิยมที่จะใช้งาน Application ของคนไทยด้วยกันสักเท่าไหร่นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน บาคาร่า
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        ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดการของบริษัทบิ๊กซีได้ออกมาเผยถึงยอดรายได้ของทางบิ๊กซีที่กำลังมีรายได้เข้ามามากในขณะนี้ว่ามีจำนวนผู้คนที่เข้าไปซื้อของบิ๊กซีกันเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่าเงินที่นำมาซื้อของจากทางห้างบิ๊กซีนั้นน่าจะเป็นเงินเยียวยาเกษตรกรรวมถึงเงินช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ทางรัฐบาลได้มีการออกให้กับประชาชนเนื่องจากว่าหลังจากที่มีเงินช่วยเหลือเกษตรกรออกมานั้นทางบิ๊กซีได้รับยอดการสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

รวมถึงพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็โน๊ตบุ๊คและพัดลมซึ่งสินค้าที่ขายได้นั้นจะเป็นสาขาที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่จึงบอกได้ว่าคนต่างจังหวัดได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วนำเงินเยียวยา 5 พันบาทที่ได้รับนั้นมาซื้อของใช้ที่ห้างบิ๊กซีนั่นเองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สภาวะทางการเงินของทางบิ๊กซีนั้นก็กลับมาดีขึ้นบิ๊กซี

มีรายรับเข้ามามากขึ้นส่งผลให้พนักงานของบิ๊กซีก็ไม่จำเป็นต้องตกงานในขณะที่เกษตรกรเองที่ได้รับเงินซื้อมาพวกเขาก็นำมาซื้อของในห้างบิ๊กซีและนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนของพวกเขาเองก่อนหน้านี้ทางห้างบิ๊กซีนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ตามบ้านต่างจังหวัดนั้นไม่มีเงินที่จะมาซื้อข้าวของเครื่องใช้ในห้างบิ๊กซีเลยทำให้ยอดการขายสินค้าในห้าง Big C ลดลงเป็นอย่างมากเลขเด็ดว่าทุกแผนกของห้างบิ๊กซีนั้น

แทบจะขายสินค้าออกไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดแต่หลังจากที่ต่างจังหวัดได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรออกมาเมื่อคืนนี้ออกมาแล้วมีหลายคนที่นำเงินดังกล่าวมาซื้อสินค้าภายในห้างบิ๊กซีสินค้าส่วนที่สามารถขายได้นั้นจะเป็นสินค้าเฟือยเช่นพัดลม    ปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือซึ่งหลายคนมองว่าสินค้าฟุ่มเฟือยที่ประชาชนเข้ามาซื้อนั้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากที่อากาศร้อนทำให้จำเป็นต้องซื้อแอร์กับพัดลมแต่ในเรื่องของ Notebook 

และมือถือนั้นอาจจะเกิดมาจากการที่ประชาชนนั้นจะต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปให้บุตรหลานของตนเองนั้นได้เอาไว้ใช้เรียนออนไลน์ที่ทางรัฐบาลได้มีการเปิดออกมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมนั่นเองอย่างไรก็ดีหลังจากที่ประชาชนได้มีเงินเขามาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นส่งผลให้ยอดขายของบิ๊กซีนั้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมนี้

ยอดการสั่งซื้อของบิ๊กซีเนินสูงขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวดังนั้นทางบิ๊กซีเองก็จะต้องมีการปรับโปรโมชั่นเพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยจะมีการลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จะเพิ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็น่าจะไปรถเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเรียนนักเรียนนักศึกษานั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก
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หลังจากที่หลายๆประเทศโดนพิษโควิดฉุดเศรษฐกิจให้ตกต่ำไปตามๆกันนั้น ประเทศไทยก็ไม่ต่างกับประเทศอื่นที่โดนสภาพนี้เหมือนกัน ทั้งธุรกิจเล็กและใหญ่ต่างมีผลกระทบกันหมด แม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าใหญ่โต ก็ต้องปรับกลยุทธเพื่อการอยู่รอดอย่างแท้จริง เช่น เมกาบางนา แหล่งสินค้าตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับออฟฟิศและบ้าน 

โดยทางกรรมการผู้จัดการ ได้ออกมาเปิดเผยว่าในปีนี้ จากผลกระทบที่ได้รับคงจะทำให้สูญเสียรายได้ไปมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมองในแง่บวกว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลนั้นมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเมืองนั้น จะทำให้ธุรกิจต่างๆและห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดบริการได้เต็มรูปแบบอีกครั้ง และคาดว่าจะส่งผลดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งความโชคดีของเมกาบางนานั้น กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เป็นลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย 

ซึ่งจะทำให้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการปิดประเทศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแต่อย่างใด ส่วนกำลังซื้อต่อคนนั้น เดิมทีทางเมกาบางนา ก็ตั้งเป้าไว้ที่สามพนบาทต่อคนอยู่แล้ว และสำหรับแนวทางการดำเนินการในช่วงโควิดหรือการปรับตัวให้เข้ากับยุค New normal นั้น คงต้องมีการร่วมมือกับฟู้ดออนไลน์ดิลิเวอรรี่ เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบัน และคงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งขายผ่านออนไลน์กันมากขึ้น เพราะเนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายของเมกาบางนานั้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าจริงแล้วถึงหยิบจับจ่ายใช้สอย แต่ก็ยังคงมีมาตรการรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ยังยึดรูปแบบในการซื้อเดิมด้วยการเข้ามาดูที่ห้างฯ และเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวของลูกค้าและพนักงานของเราเองนั้น ทางเราก็มีการมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการจำกัดจำนวนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งให้คงระยะห่างหนึ่งตารางเมตร หรือไม่เกินยี่สิบคนต่อพื้นที่หนึ่งร้อยตารางเมตร  รวมไปถึงมาตรการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้า

 ด้วยการตรวจเช็คอุณหภูมิและมีการคัดกรองลูกค้าทุกจุดในทางเข้าหลัก รวมไปถึงการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ รวมถึงการทำความสะอาดประจำวันหลังศูนย์การ้าปิดในทุกๆวัน โดยเน้นจุดสัมผัสของลูกค้าที่สัมผัสอยู่เป็นประจำ รวมถึงการขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการใช้บริการของลูกค้า 

ทั้งนี้ยังมีจุดที่คอยให้บริการด้านความเข้าใจและรู้ถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองและต่อส่วนรวม โดยมีเป้าหมายเดียวกับทางรัฐบาลที่ต้องการจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน
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บริษัทอะไรบริษัทก็จะมีทีมย่อยๆต่างกันไปมีหน้าที่แตกต่างกัน มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันตามความชำนาญของแต่ละคนในส่วนที่เองจะต้องมีการจัดตั้งในส่วนของการบริหารโครงการของทีมต่างๆเพื่อให้แต่ละทีมหรือแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานไปได้อย่างเหมาะสม แล้วทำให้โครงการเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการตั้งไว้หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ต่างๆในการดำเนินโครงการภายในบริษัทจะทำโดย อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานจะได้รับหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนหรือแต่ละแผนกที่ได้รับผิดชอบ

 ในส่วนของโครงการที่เองจะสร้างทีมต่างๆขึ้นมาเพื่อดำเนินงานจัดทำโครงการแบ่งความรับผิดชอบกัน โดยทีมแต่ละทีมจะทำงานกันโดยทำเพียงแค่หน้าที่ของตัวเองทำงานอย่างอิสระเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำงานหรือแม้แต่คิดค้นการทำงานใหม่ๆขึ้นมาให้กับทีมตัวเองหรือทีมตรงข้าม

 ต่อมาในส่วนหน่วยงานต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยงานแม่กับหน่วยงานลูกซึ่งมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน หน่วยงานลูกจะจัดทำในส่วนที่เป็นภาพรวมเล็กๆหรือรายละเอียดยิบย่อยภายในโครงการต่างๆ แต่ในส่วนของหน่วยแม่จะทำในหน่วยงานที่เป็นภาพรวมใหญ่ก็คือคุมการจัดทำในหลายส่วนของบริษัทนั้นๆหรือโครงการนั้นๆ อุปกรณ์ต่างๆจะถูกยกมาจากแต่ละแผนกขึ้นมาเพื่อให้การบริหารและการจัดการของโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกันในส่วนนี้เองแต่ละแผนกจะสามารถเสนอความคิดเห็นต่างๆขึ้นมาได้เพื่อจัดทำงานอย่างมีรูปแบบ

 ลักษณะของโครงการต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนตามความถนัดของแต่ละคนหรือลูกทีมต่างๆเพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมมากที่สุดเพราะความชำนาญของแต่ละคนมีแตกต่างกันหรือไม่แต่ประสบการณ์ในการทำงานอีกเช่นเดียวกัน มีความจำเป็นอย่างมากว่าต้องปรับองค์กรก่อนที่จะมีการแบ่งงานกันให้เหมาะสมให้มีความชัดเจนของแต่ละหน่วยงานก่อนก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานในส่วนต่างๆ นี่เองคือว่าทำไมแต่ละบริษัทจะต้องมีการจัดทีมแบบย่อยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถควบคุมงานได้ตามลำดับขั้นหรือระดับชั้นที่มีการจัดวางไว้ในส่วนของการบริหารโครงการขึ้นอยู่กับ

 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่จะถูกจัดแบ่งโครงการว่าโครงการไหนสามารถทำได้ทันทีหรือโครงการไหนจำเป็นจะต้องรอก่อน การซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องมองถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทแม้แต่งบประมาณในการทำงานก็ตามในส่วนนี้เองจึงทำให้การบริหารโครงการต่างๆจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนหรือทำโครงสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะถูกนำเสนอขึ้นมา เมื่อแบ่งงานกันทำเสร็จแล้วทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองเมื่องานเสร็จแล้วภาพรวมใหญ่ก็จะดำเนินในการเช็คภาพรวมทั้งหมดก่อนส่งโครงการให้กับกลุ่มผู้บริหารได้ตรวจงานกัน

 

 

สนับสนุนโดย  bk8
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หลังจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบมากจากไข้ไวรัสโควิด19 ระบาดนั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายๆประเทศนั้นมีอาการเซไปตามๆ กัน

 โดยเฉพาะประเทศจีน ที่เป็นต้นกำเนิดเชื้อไวรัสโควิด ที่เริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น ทำให้แหล่งการผลิตชิ้นส่วนหลายชนิดๆที่เดิมที่มีโรงงานมากมากอยู่ที่ประเทศจีนนั้น ต้องปิดตัวกันลงไป จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนักลงทุน

และผู้ประกอบการที่อาจจะเริ่มมองแหล่งฐานทัพในการก่อสร้างหรือผลิตชิ้นส่วนประเทศใหม่เพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ไปฝากความหวังไว้ที่ประเทศจีนประเทศเดียว เพราะจากประสบการณ์ล่าสุดทำเอาผู้ประกอบการหลายๆแห่งทั่วโลก

ถึงกับต้องหยุดชะงักในการขายสินค้ากันเลยทีเดียว ซึ่งล่าสุดเป้าหมายใหม่ของนักลงทุนทั้งหลายนั้นกลายเป็นประเทศเวียดนาม เพราะจากเดิมนั้นประเทศเวียดนามก็ถือเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองในจุดที่เป็นประเทศที่จะกลายเป็นฐานกำลังผลิตในประเทศต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และยิ่งล่าสุดนั้นได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลกด้วยว่าเป็นประเทศ

ที่มีมาตรการการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้ไว้รัสโควิด19 ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวแว่วมาจากบริษัท Apple ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาว่า มีความสนใจที่จะมาเปิดโรงงานในประเทศเวียดนาม รวมไปถึงค่าย Samsung เบอร์หนึ่งของเกาหลีใต้ ก็เป็นอีกบริษัทที่ให้ความสนใจที่จะย้ายสายการผลิตมาเพิ่มเติมที่ประเทศเวียดนามเหมือนกัน

 แต่ที่แน่ๆว่า คงไม่ใช่งานง่ายของประเทศเวียดนามแน่นอน เพราะหลังจากที่หลายๆ ประเทศรู้ข่าวว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่กำลังจะถอนกำลังจากประเทศจีนนั้น ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอินเดีย หรือมาเลเซีย รวมไปถึงประเทศไทยนั้น ก็พยายามจะขายข้อดีเสนอและเชื้อเชิญนักลงทุนอย่างเต็มที่ว่าให้มาลงทุนที่ประเทศตัวเอง 

ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า หากอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั้นถอนกำลังจากประเทศจีน อาจจะทำให้ประเทศจีน ที่เคยเป็นมหาอำนาจในการผลิต มีรายได้เข้าประเทศน้อยลงอย่างมาก จากผลกระทบของไข้ไวรัสโควิด19 ครั้งนี้ ที่นอกจากจะมีผลกระทบทางตรงตั้งแต่ตอนเริ่มระบาดแล้ว กำลังจะโดนผลกระทบทางอ้อม จากนักลงทุนต่างชาติที่กำลังพาเหรดนำเงินออกจากประเทศอีก

 แต่กลับกลายเป็นอานิสงค์ของหลายๆ ประเทศที่จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากกับเค้าบ้างโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ที่กำลังจะกลายเป็นม้ามืดช่วงชิงนักลงทุนให้มาลงทุนที่ประเทศและโกยเงินดอลล่าร์สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกมากมาย ซึ่งจากที่เมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเวียดนาม แต่อีกห้าปีข้างหน้า เชื่อเหลือเกินว่า ประเทศเวียดนามจะกลายเป็นน้องๆจีน อย่างในปัจจุบันก็ได้ เพราะด้วยศักยภาพของพวกเค้าแล้วนั้น ถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียว

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์
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   มีการแถลงการณ์ออกมาจากกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการร่วมมือกับทางหอการค้าไทยจีนเพื่อที่ได้ให้มีการจัดกิจกรรมจัดงานเทศกาลต่างๆโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Application tiktok   กลับ Application douyin  ซึ่ง 

ซึ่งเป็น ที่โด่งดังของโดยจะมีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของเมืองไทยเพื่อให้ต่างประเทศได้ชมเพื่อที่จะได้เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่าได้แล้ว สำหรับการจัดงานครั้งแรกจากนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 เดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคมนี้

โดยจะเป็นการจัดงานเทศกาลไลฟ์สตรีม Thailand x  tiktok ซึ่งเป็นยังไงก็จะมีการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยมาแสดงไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือการแสดงดนตรีไทย  , ละครไทย จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเชิญเหล่าดาราของไทยที่มีชื่อเสียงที่ประเทศจีน

ให้มาช่วยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหวังที่จะให้คนจีนที่รู้จักดาราเหล่านั้นได้เข้ามาดูและอยากที่จะมาเที่ยวเมืองไทยตามที่ดาราที่ตัวเองชื่นชอบนั้นเชิญชวนสำหรับกิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นคงจะต้องมีการทำผ่าน application ไปก่อนเพราะตอนนี้แต่ละประเทศนั้นยังไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศกันได้

ดังนั้นในตอนนี้ก็คือจะเป็นการแค่นำเสนอว่าประเทศไทยของเรานั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่หลังจากที่หมดช่วงไวรัสโคโรน่าไปแล้วเมื่อชาวต่างชาติอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาก็จะได้มีตัวเลือกว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากแค่ไหนโดยตอนนี้จะเป็นลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยนั้นดูดีในสายตาของนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่านั้นเองซึ่งในอนาคตหากมีการเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาจริงๆก็หวังว่ารายได้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามานั้นก็จะมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศจีนเป็นหลักที่กลุ่มคนเหล่านี้มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศและนำเงินไปซื้อของในประเทศนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศที่พวกเขาไปท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมาก

       นอกจาก Application ติ๊กต๊อกแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีแผนการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยผ่านทางแอพพลิเคชั่น douyin  โดยจะมีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของประเพณี    ภาพยนตร์    เทศกาล  และอาหารรวมถึงมวยไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้

คือสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดชาวจีนได้เข้ามาเห็นข้อมูลที่ทางประเทศไทยได้มีการนำเสนอให้อย่างนี้เชื่อว่าในอีกไม่นานการท่องเที่ยวของเมืองไทยก็จะกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมแน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame สูตร
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องค์การอาหารและยาออกมายืนยันแป้งเด็กจอห์นสันที่ขายในไทยไม่มีสารปนเปื้อนแต่อย่างใด

                องค์การอาหารและยาได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของแป้งเด็กจอห์นสันซึ่งเป็นแปลงที่ขายในประเทศไทยสำหรับเอาไว้ใช้โดยตัวในตัวเด็กเล็กนั้นทางอยยืนยันว่าไม่มีการพบสารปนเปื้อนแร่ใยหินอย่างเด็ดขาดสำหรับแป้งจอห์นสันที่ขายในประเทศไทยเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางบริษัทจอห์นสันได้มีการออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกขายแป้งจอห์นสันในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลว่าตั้งเตือนสารที่มีการผลิตขายกันในประเทศไทยนั้นจะไม่ได้มาตรฐานและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอย่างที่เกิดที่อเมริกาและแคนาดาหรือไม่ซึ่งทั้งนี้องค์กาอาหารและยาได้ออกมายืนยันว่าได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังเป็นอย่างดียืนยันว่าที่ผลิตในประเทศไทยนั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคมปีพศ. 2563

 เราทุกคนได้รับข้อมูลผ่านทางสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศยกเลิกการขายแป้งจอห์นสันที่ประเทศอเมริกาและแคนาดาโดยให้เหตุผลในการยกเลิกการขายแป้งจอห์นสันในครั้งนี้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะขายสินค้าที่ประเทศนี้ได้เนื่องจากว่าถูกกลุ่มแม่บ้านร้องเรียนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับแป้งที่มีสารก่อมะเร็งโดยทางบริษัทจอห์นสันได้มีการยืนยันว่าแป้งของเขานั้น

ไม่ได้ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งแต่อย่างใดแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาถูกฟ้องร้องหลายหมื่นคดีมากและส่วนใหญ่แล้วบริษัทจอห์นสันก็แพ้คดีจึงทำให้ทางบริษัทได้มีมติร่วมกันว่าจะมีการยกเลิกการขายบ้านจัดสรรในประเทศอเมริกาและแคนาดาในขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวนี้ออกมาทำให้ยอดการขายของแป้งจอห์นสันในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด

เนื่องจากคนไทยเองก็เกรงว่าแป้งจอห์นสันที่มีขายในเมืองไทยนั้นจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันดังนั้นทางองค์กรอาหารและยาจึงได้ออกมายืนยันว่าได้มีการคุมเข้มเรื่องของการผลิตแป้งของบริษัท Johnson & Johnson เพราะฉะนั้นให้ประชาชนวางใจได้เลยว่าจะไม่มีสารปนเปื้อนอย่างและใยหินอย่างแน่นอนดังนั้นคนไทยจะไม่มีทางที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งจากการใช้แป้ง Johnson & Johnson แน่ๆ

โดยผู้ผลิตในประเทศไทยนั้นได้มีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีและทางอยเองก็ได้มีการวิเคราะห์ตัวแป้งทุบรายการยืนยันได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนอย่างแน่นอนหลังจากที่มีข่าวออกมาทางอยเองก็ได้เป็นกังวลใจเป็นอย่างมากจึงได้มีการไปส่งตรวจว่าในแป้งแต่ละกลุ่มนั้นจะมีได้ใยหินปนเปื้อนอยู่หรือไม่ซึ่งหลังจากที่มีการสุ่มตรวจสอบโครงการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ไม่พบปัญหาดังกล่าว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  bk8 mobile
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สองโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังปฏิเสธไม่ยอมรับการส่งตัวหากพนักงานการบินไทยเข้ามารักษาหลังจากที่บริษัทการบินไทยถูกยื่นล้มละลาย

    มีข้อมูลระบุออกมาเมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคมปีพศ. 2563 คือข้อความนี้ระบุว่ามีการออกมาจากทางบริษัทการบินไทยส่งตรงถึงพนักงานของการบินไทยทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลที่เคยมีการContract กับโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลไว้ประมาณ 10 กว่าโรงพยาบาลซึ่งโดยปกติแล้วหากพนักงานของทางการบินไทยไม่สบายก็สามารถที่จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ทางการบินไทยมีการคอนแทคเอาไว้โดยที่พนักงานนั้น

สามารถเข้ารักษาตัวแล้วมาเบิกค่าใช้จ่ายภายหลังได้แต่ในขณะนี้หลังจากที่บริษัทการบินไทยถูกทางรัฐบาลประกาศให้ยื่นฟ้องล้มละลายเพื่อทำการรีเซ็ตระบบการทำงานของการบินไทยใหม่นั้นทำให้มีโรงพยาบาลชื่อดังซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2 โรงพยาบาลได้ออกมาขอยุติการเป็นคอนแทคกับทางบริษัทการบินไทยซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาลนั้น

ได้แก่โรงพยาบาลวิภาวดีและโรงพยาบาลกรุงเทพหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 โรงพยาบาลนั้นเคยเป็นคอนแทคกับบริษัทการบินไทยมาเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันทางบริษัทการบินไทยก็ได้บอกกับพนักงานของตนเองเกี่ยวกับเรื่องของการยุติการเป็นคอนแทคในครั้งนี้ว่าพนักงานการบินไทยยังสามารถไปรักษาตัวที่ทั้ง 2 โรงพยาบาลได้ตามปกติเพียง

แต่ว่าจะต้องมีการนำเงินสำรองจ่ายด้วยตนเองและทางบริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่าเมื่อคุณไปจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาลนี้แล้วจะสามารถนำใบเสร็จมาเบิกจ่ายกับบริษัทได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ดีของการบินไทยก็ยังสามารถไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอื่นๆอีกประมาณ 10 โรงพยาบาลที่ยังคงมีการคอนแทคกับบริษัทการบินไทยอยู่ซึ่งอาจจะต้องมีการอัพเดทการเพิ่มเติมว่าจะมีโรงพยาบาลอื่นอีกหรือไม่ที่มีการยกเลิกสัญญาการส่งตัวพนักงานไปรักษาในครั้งนี้

 สำหรับเรื่องราวในครั้งนี้คาดว่าผลกระทบที่เกิดกับพนักงานการบินไทยหลายร้อยคนเลยทีเดียวเนื่องจากว่าโรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาลนั้นอยู่ใกล้กับพนักงานการบินไทยที่สนามบินดอนเมืองซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะมารักษาอาการป่วยที่ 2 โรงพยาบาลนี้เนื่องจากว่าใกล้กับที่ทำงานดังนั้นในครั้งต่อไป

ถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยอีกพวกเขาหาหมอที่โรงพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาลนี้จะต้องมีการสำรองจ่ายเองไปก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกอย่างมากสำหรับพนักงานการบินไทยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะสำรองจ่ายเขาก็จะต้องไปโรงพยาบาลอื่นซึ่งอาจจะไกลจากที่ทำงานเป็นอย่างมากหลังจากที่มีการส่งข้อความจากทางบริษัทนี้

ส่งถึงพนักงานการบินไทยส่วนใหญ่ต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของทั้ง 2 โรงพยาบาลนี้เป็นอย่างมากโดยมีการมองว่าหลังจากที่ทางการบินไทยนั้นเริ่มตกลงก็เริ่มทำให้เห็นว่าผู้คนเริ่มพยายามถอยห่างแม้แต่เรื่องของการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมช่วยเหลือ

 

สนับสนุนโดย  bk8 ฟรี เครดิต
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ได้มีข่าวดังออกมาว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งเธอนั้นได้มาเข้ามาในเซเว่นพนักงานเซเว่นก็ได้บอกกับเธอด้วยคำพูดที่ดีๆว่ามีคนนำหมาเข้ามาในร้านซึ่งเธอก็คือพนักงานในร้านนั้นพูดหลายครั้งมากและหลังจากนั้นคุณป้าก็โมโหและตวาดใส่เธอด้วย คำหยาบมากมายพร้อมกับบอกว่าเธอทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ไหนที่จะว่าอะไรเธอเลยดังนั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าเธอเช่นกัน

ซึ่งหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ได้เป็นเรื่องที่โด่งดังเป็นอย่างมากและหลายคนที่ได้ดูคลิปเหล่านั้นหมั่นไส้ป้าคนนี้เป็นอย่างมากจึงได้ทำการพากันแอบเข้าไปใน Facebook ของป้าคนนี้หลังจากนั้นก็ได้ทำการหารูปต่างๆและนำมาโพสต์อีกครั้งซึ่งได้พบกับรูปของหมาที่ถูกถ่ายรูปคู่ในวัดซึ่งอยู่ตรงจุดทำบุญที่เอาไว้ใส่เหรียญบริจาคเงินให้กับทางวัดนอกจากนั้นยังมีรูปภาพของน้องหมาที่อยู่ที่ร้านขายชาแห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นร้านดังซึ่งหลังจากนั้นมันก็ได้เลี้ยวแก้วไชยสนุกสนานอย่างไม่หยุดหย่อน แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ควรน้ำหมาเข้าไปในสถานที่ต่างๆ 

สำหรับเหตุผลเลยนั่นก็คือสำหรับหลายๆคนสุนัขหรือแมวไม่ใช่สิ่งที่หลายคนอาจจะชอบเพราะหลายคนก็อาจจะกลัวหมาหรือแมวเนื่องจากเคยถูกทำร้ายจากหมาจรจัดหรือถูกแมวจรจัดข่วนเอาจนทำให้กลายเป็นคนที่กลัวหมาแมวไปตลอดชีวิตซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้คนที่กลัวแมวหรือหมาก็อาจอาการกำเริบได้ นอกจากนั้นถึงแม้ว่าคุณจะทำการทำความสะอาดน้องหมาตลอดเวลาแต่คนหารู้ไม่ว่าน้ำลายของหมาแมวนั้นมีเชื้อโรคมากมายอยู่เต็มไปหมดซึ่งสมมุติว่าหากหญิงสาวคนนั้น

ได้ทำการเค้กมากินน้ำจากนั้นเจ้าหมาก็มาเลียจานแล้วก็เลียของกินจนหมด ก็จะทำให้สารเหล่านั้นสกปรกซึ่งหากใครที่กินไปก็อาจจะติดเชื้อจากน้ำลายของสุนัขหรือแมวของคุณได้นอกจากนั้นสำหรับบางคนอาจจะมีอาการแพ้ขนสัตว์ซึ่งท่านเป็นคนที่มีอาการขั้นรุนแรงมากๆก็อาจจะถึงกับช็อกจนเสียชีวิตไปเลยก็ได้ดังนั้นจึงไม่ควรนำน้าแมวหรือแม้แต่สัตว์ชนิดต่างๆเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ซึ่งถ้าคนที่ได้ทำการนำหมาเข้าไปเซเว่นตอนนี้ก็ได้ทำการปิด Facebook ไปแล้วเนื่องจากตอนที่เธอยังไม่ปิดนั้นมีคนเข้าไปด่าเธอเยอะมากจนเธอต้องปิด Facebook หนี

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8 ดีไหม


	






	

		
		เพื่อนแปดประเภทที่ควรคบไว้ในชีวิต

		Posted on 19 พฤษภาคม 202019 พฤษภาคม 2020 by admin in สังคมและเศรษฐกิจ

	

	

		ชีวิตคนเรานั้นเมื่อเกิดมาย่อมต้องมีเพื่อนและพวกพ้องธรรมดา แต่ในสุภาษิตไทยนั้น ได้มีคำกล่าวไว้ว่า คบคนพาล คนพาลมักพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตมักพาไปหาผล ซึ่งในโลกความเป็นจริงนั้น คำกล่าวที่ว่านี้ยังคงใช้ได้จริง การที่เรามีเพื่อเยอะแยะหลายคนอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่มีเพื่อนไม่เยอะแต่มีเพื่อนแบบคุณภาพ ซึ่งการที่เพื่อนแบบคุณภาพนั้น เพื่อนที่ว่าควรจะมีลักษณะดังนี้
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หนึ่ง ซื่อสัตย์และจริงใจ เพราะความจริงใจคือความสัมพันธ์ที่ดีของการคบหากัน ซึ่งคนจริงใจจะกล้าพูดกล้าคิดและแนะนำในสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่โกหกกัน หรืออวยกันจนให้เพื่อนหลงผิด

สอง รู้จักผิดชอบชั่วดี ดังคำกล่าวที่ว่าไว้ในข้างต้น เพราะการรู้จักผิดชอบนั้น คนประเภทนี้จะช่วยตักเตือนและชี้แนะเรื่องต่างๆให้กับชีวิตเราได้ข้อดีมากๆ และเค้าจะคอยสนับสนุนในสิ่งที่ควรและคอยห้ามเราในสิ่งที่ผิด ไม่ชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดี

สาม มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ เพราะการที่คนมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ จะไม่ทำให้คนอื่นข้างกายเดือดร้อนไปด้วย เพราะการที่เราคบคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ บอกได้คำเดียวว่า เราคงต้องใช้ชีวิตกังวลอยู่กับความไม่สบายใจว่าวันนี้จะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงเรา

สี่ การให้เกียรติทุกคน ซึ่งเพื่อนที่มีความเคารพและให้เกียรติกับผู้อื่นอยู่เสมอนั้นเป็นคนที่น่านับถือ เพราะเค้าจะให้ความสำคัญกับทุกอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ดูถูกใคร ไม่ว่าเค้าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม ซึ่งเป็นเพื่อนที่น่าคบหาสมาคมด้วย

ห้า เพื่อนที่เป็นผู้ฟังที่ดี เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่า คนที่รู้จักรับฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ จะพ่วงคุณสมบัติของการไม่ตัดสินใครไปก่อนล่วงหน้าเหมือนกัน เวลามีเรื่องไม่สบายใจอยากระบายให้ใครฟัง หากมีเพื่อนแบบนี้เราคงสบายใจในการปรึกษา

หก เพื่อนที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อน เพราะตัวเราเองคงมองไม่เห็นทุกมุมของตัวเรา ซึ่งในชีวิตก็ย่อมต้องการคนอื่นมาเป็นกระจกสะท้อน หากเราทำผิดพลาดมีเพื่อนคอยช่วยตักเตือนให้คำปรึกษาจึงเป็นเรื่องที่ดี

เจ็ด เพื่อนที่ใส่ใจและช่างสังเกต เพราะการที่คนหนึ่งคนจะใส่ใจทุกรายละเอียด ถือว่าเป็นคนที่น่าคบค้า จำสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ

แปด เพื่อนที่พึ่งพายามยาม ซึ่งเพื่อนแนวนี้น่าจะเป็นเพื่อนที่หายากที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งหากเจอแล้ว เราควรจะรักษาเค้าไว้ให้ดีนะ เพราะไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่าย
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